

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN AN PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 915/UBND-NC

An Phú, ngày 27 tháng 7 năm 2023

V/v trả lời nội dung phản ánh
của ông Nguyễn Thành Nhân
liên quan dự án WB9

Kính gửi: Ông Nguyễn Thành Nhân, sinh năm: 1970
Cư ngụ: ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân huyện An Phú nhận được tờ tường trình của ông Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 1970, cư ngụ: ấp Vĩnh Lợi, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Nội dung: Phản ánh việc thi công dự án WB9 ảnh hưởng đến phần đất của ông Nhân canh tác tại ấp Vĩnh Phát, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú và yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu.

Ủy ban nhân dân huyện An Phú trả lời ông như sau:

Qua nội dung đơn phản ánh của ông, Ủy ban nhân dân huyện có văn bản gửi Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh làm việc với đơn vị thi công về nội dung đơn phản ánh nêu trên của ông và chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND xã Vĩnh Lộc kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất mà ông phản ánh liên quan đến thi công dự án WB9 làm ảnh hưởng đến phần đất của ông.

Qua đó Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh có văn bản phản hồi gửi UBND huyện An Phú với nội dung: Theo bản đồ trích đo thực hiện dự án thì không ảnh hưởng đến phần đất của ông Nhân và đơn vị thi công, thi công đúng theo thiết kế được duyệt và phù hợp với bản đồ trích đo thực hiện dự án (*đính kèm Công văn số 1348/BQLDA-KHTH ngày 29/6/2023 của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh*).

Ngoài ra, qua kiểm tra thực tế phần đất ông cho rằng thi công ảnh hưởng tại 02 vị trí và yêu cầu hoàn trả lại phần đất đã đào, xới để ông tiếp tục canh tác lúa (theo biên bản làm việc với ông ngày 10/7/2023). Qua kết quả kiểm tra hiện trạng của cơ quan chuyên môn và UBND xã Vĩnh Lộc thì:

- Tại vị trí đất cặp cống kênh ranh: Ban đầu dự án có thiết kế 01 cống tại vị trí này, cho nên đơn vị thi công đã tiến hành đào, lấp đặt cống (diện tích khoảng 200m²). Do sau này dự án không giải phóng mặt bằng được tại vị trí đất này nên dự án đã điều chỉnh dời lại vị trí khác dẫn đến phần đất đã đào khi trước và đường cống đã đặt có ảnh hưởng đến đất ông Nhân. Đơn vị thi công cam kết khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu trước ngày 18/7/2023 để hộ dân có thể tiếp tục canh tác (*kèm biên bản của đơn vị thi công*).

- Tại vị trí tiếp giáp với đất của bà Huỳnh Thị Tuyết Mai: Có phần diện tích đất ngang khoảng 10m, dài khoảng 20m, sâu khoảng 1m đang bỏ trống không trồng sen, ông Nhân cho rằng do công trình của dự án WB9 làm ảnh hưởng. Tuy nhiên qua làm việc với ông Nguyễn Thành Hạnh (em ruột của ông Nhân) thì ông Hạnh thừa nhận vào năm 2022 tại phần vị trí đất này ông Hạnh đã thuê người mút đất để lên bờ cho người dân để lúa làm từ thiện không phải thi công dự án WB9 làm ảnh hưởng (*kèm biên bản làm việc với ông Nguyễn Thành Hạnh*).

Ủy ban nhân dân huyện An Phú trả lời đến ông Nguyễn Thành Nhân được rõ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Phòng TN và MT;
- UBND xã Vĩnh Lộc;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Phương